

# ราคาขึ้นมากที่สุดของละ22บ. บุหรีไทยพรวด

## ห่วงแห่ชิงลูกค้ากลุ่มล่าง 'บิกตู'ปิดรบ.กระเป๋าคึก อุตตมจัดตลาดเอสเอ็มอี

รง.ยาสูบปรับขึ้นบุหรี 16 ยี่ห้อ เพิ่มสูงสุด 22 บาท ต่อซอง แบ่ง 3 กลุ่มราคา 60-90-95 บาท ด้านกลุ่ม มาร์ลโบโรยื่นขายเท่าเดิม ชี้อัตราใหม่ส่งผลผู้ผลิตแหล่งตลาดราคาถูก นักวิชาการดึงแบ่งชั้นภาษีบุหรี-ไวน์ ยังมีความซับซ้อน (อ่านต่อหน้า 8)

### ต่อจากหน้า 1

### บุหรี

#### 'บิกตู'แจงขึ้นภาษี-ปิดตลาด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สุพรรณบุรี กรณีการปรับขึ้นภาษีสรา บุหรี ว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้จำกัด ขอย่าหนึ เลี่ยง หรือโก่งภาษี พยายามทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย การปรับขึ้นภาษีใหม่ไม่ได้หวังใคร คนสูบบุหรีหรือดื่มสุราเหล้า ถึงอย่างไรก็สูบและดื่มเหมือนเดิม

“แต่พอขึ้นภาษีก็นอกว่ารัฐบาลตูดขาดจริงๆ แล้วการปรับขึ้นภาษีก็นอกว่ารัฐบาลแล้ว เคยทำได้หรือไม่ หากไม่ทำวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ทำอย่างไรจะสกัดคนหน้าใหม่ได้ หลายเรื่องที่รัฐบาลนี้ทำได้ โดยที่ทุกรัฐบาลทำไม่ได้

เพราะกลัวเสียคะแนน แต่ผมไม่เคยกลัวเสียคะแนน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

#### ยาสูบขึ้นราคาสูงสุด22บาท/ซอง

รายงานข่าวจากโรงงานยาสูบ เปิดเผยว่า น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ออกประกาศกำหนดราคาขายบุหรีซิกาแรตของโรงงานยาสูบใหม่ 16 ยี่ห้อ โดยแบ่งราคาใหม่ เป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มราคาขายปลีก 95 บาทต่อซอง ประกอบด้วยยี่ห้อ สามิต 90,กรุงทอง 90,กรองทิพย์ 90,สายฝน 90 เดิมกลุ่มนี้ขายอยู่ 86 บาท หรือปรับขึ้น 9 บาทต่อซอง 2.กลุ่มราคาขายปลีก 90 บาท ประกอบด้วยยี่ห้อกรองทิพย์ 7.1 ของแดง และกรองทิพย์ 7.1 ของเขียว เดิมขายอยู่ 68 บาท หรือปรับขึ้น 22 บาทต่อซอง และ 3.กลุ่มราคาขายปลีก 60 บาทต่อซอง ประกอบด้วยยี่ห้อ วันเดอร์ (WONDER) รลอมอเมริกัน และวันเดอร์รสมเนทอล เดิมขายอยู่ 63 บาท หรือปรับลดลง 3 บาทต่อซอง นอกจากนี้ยังมียี่ห้อเอสเอ็มเอส ของสีแดง เอสเอ็มเอส ของ

สีเขียว เดิมขายอยู่ 51 บาท หรือปรับขึ้น 9 บาทต่อซอง ส่วนโกล (GOAL) ของสีแดง และโกล ของสีเขียว เดิมขายอยู่ 45 บาท หรือปรับขึ้น 15 บาทต่อซอง สำหรับยี่ห้อไลน์ (LINE) 7.1 ของแดง และของเขียว เดิมขายอยู่ 40 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 20 บาทต่อซอง ส่วนไลน์ ของแดง ของเขียว เดิมขายอยู่ 43 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 17 บาทต่อซอง

#### บุหรีนอกราคาไม่เปลี่ยน

แหล่งข่าวจาก ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเตด ผู้นำเข้าบุหรียี่ห้อมาร์ลโบโร กล่าวว่า บริษัทยังคงราคาขายเท่าเดิมในกลุ่มมาร์ลโบโร 14 ชนิด และแอล แอนด์ เอ็ม 9 ชนิด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยราคาขายแพงที่สุดคือ ยี่ห้อ มาร์ลโบโร 165 บาท รองลงมา 125 บาท ส่วนราคาถูกสุดยี่ห้อแอล แอนด์ เอ็ม ราคา 72 บาท

#### ไวภาษียใหม่ไม่เป็นธรรม

นายเจอร์ลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จัดการใหญ่ของฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเตด กล่าวว่า ตลาดบุหรีในไทยต้องเผชิญกับการตั้งลงไปหาบุหรีราคาถูกรวดเร็วมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เนื่องจากอัตราภาษีและโครงสร้างการจัดเก็บก่อนหน้าที่เป็นปัญหา และล่าสุดบุหรีราคาถูกต่ำกว่า 60 บาทต่อซอง มีสัดส่วนเกินกว่า 55% ของบุหรีทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมอัตราการผลิตบุหรีได้ด้วย โดยมองว่าอัตราภาษียาสูบใหม่ที่ประกาศออกมานั้นยังสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้อีกเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล

นายเจอร์ลด์กล่าวต่อว่า ระบบภาษีใหม่แบ่งการเก็บภาษียาสูบเป็นสองชั้น โดยลดอัตราภาษีตามมูลค่าของบุหรีที่มีราคาต่ำกว่า 60 บาทลงถึงครึ่งหนึ่ง (50%) โครงสร้างภาษีที่

เป็นสองชั้นเช่นนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตในประเทศและผู้นำเข้า อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันไปหาสินค้าที่มีราคาถูก เพราะระบบภาษีใหม่นี้ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ผลิตในประเทศและผู้นำเข้าหันมาผลิตสินค้าราคาถูก ท้ายที่สุดแล้วก็อาจเป็นการกระตุ้นการสูญบุหรี โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน

### ซีโครงสร้างใหม่ไม่เป็นสากล

นางมัลลิกา ภูมิวาร ที่ปรึกษาภาคเอกชนจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เสียภาษีสรรพสามิตและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีศุลกากรและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ บริษัท โบลิเกอร์ แอนด์ คอนซัลติง จำกัด กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตราภาษีที่ประกาศออกมามีความยุ่งยากในเกณฑ์ ดีพอใช้ เพราะยังมีหลักเกณฑ์เรื่องความซับซ้อนที่มีการแบ่งชั้นอัตราภาษี (เทียร์) อยู่ การที่ระบบภาษียังคงซับซ้อนอยู่เช่นนี้ ถือว่ายังไม่ไปถึงมาตรฐานสากลของระบบภาษีที่ดีที่ดีต้องมีโครงสร้างเรียบง่ายและที่นำเป็นห่วงคือจะจูงใจให้เกิดการเสียภาษีด้วยการปรับลดราคาหรือปริมาณตามชั้นอัตราภาษี เรียกได้ว่าระบบใหม่ยังคงมีช่องโหว่ ซึ่งรัฐควรต้องหาทางอุดกันต่อไปในอนาคต ด้วยการยกเลิกระบบชั้นอัตราภาษีแล้วหันมาเก็บภาษีในอัตราเดียว อย่างในกรณีภาษีบุหรีที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จะต้องยุบชั้นอัตราภาษีเหลือเพียงอัตราเดียวภายใน 2 ปี เพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมยาสูบเสียภาษีได้ด้วยการลดราคาให้เข้าชั้นอัตราภาษีต่ำ เป็นต้น

### นักวิชาการห่วงขาดดับเบิ้ลยูทีโอ

ด้านนายอรรถกฤต ปัจฉิมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ภาพรวมสินค้าส่วนใหญ่มีภาระภาษีคงเดิม เพียงแค่ปรับลดอัตราภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับฐานภาษีใหม่ที่เปลี่ยนมาใช้ราคาขายปลีกแนะนำ แต่ที่น่าสนใจคือ ภาษีบาปที่มีการนำอัตราภาษีตามปริมาณมาใช้กับยาสูบเพื่อแก้ไขปัญหาบุหรีราคาถูกที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และการเพิ่มอัตราภาษีตามปริมาณของแอลกอฮอล์ในโครงสร้างภาษีสุราเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการเก็บภาษีสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ดี ก็ขอชื่นชมรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนในการกำหนดโครงสร้างภาษีบาปครั้งนี้

“โครงสร้างภาษีที่ซับซ้อนจากการกำหนดอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามราคาของสินค้า

ในกรณีของไวน์และบุหรี ซึ่งไม่ไปตามหลักสากล และอาจขัดต่อหลักการการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) แม้ตัวกฎหมายอาจไม่ได้มีการกำหนดว่าสินค้านำเข้าต้องเสียภาษีในอัตราที่ต่างจากสินค้าผลิตในประเทศ แต่ในทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจสร้างความได้เปรียบให้แก่สินค้าผลิตในประเทศ” นายอรรถกฤตกล่าว

นายอรรถกฤตกล่าวต่อว่า ช่วงนี้กรมสรรพสามิตควรติดตามผลการจัดเก็บรายได้ภาษีจากระบบที่มีการแบ่งชั้นของอัตรา เช่น ยาสูบอย่างใกล้ชิด ว่าจะกระทบรายได้ภาษีที่เคยเก็บได้อย่างไร รายได้ภาษียาสูบนั้นต่ำกว่าประมาณการไปถึง 9 พันล้านบาท หรือประมาณ 13% ในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ ในอนาคต ในการกำหนดนโยบายภาษีอยากให้กระทรวงการคลังเปิดเผยหลักคิดต่อสาธารณชนมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบการผู้ประกอบการจะได้เข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมรองรับได้อย่างทันทั่วถึง

### ค้าภายในยื่นขายปกติไม่พบกักตุน

นายสุชาติ ลินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการประกาศใช้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุราและบุหรีใหม่ ที่ทำให้ราคาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรีขยับตัวสูงขึ้น จนทำให้มีหลายฝ่ายกังวลว่าจะมีการกักตุนสินค้าประเภทดังกล่าวนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของกรมการค้าภายใน ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด 50 เขต และรับเรื่องผ่านทางสายด่วน 1569 ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ไม่พบรายงานว่ามีกักตุนสินค้าแต่อย่างใด เนื่องจากสินค้ายังจำหน่ายตามปกติ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ประกอบการหลายรายไม่ได้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี จึงได้ดำเนินปรับตามระเบียบไม่เกิน 10,000 บาท

“ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในเรื่องของกักตุนนั้น เป็นการดูแลสินค้าที่ประกาศเป็นสินค้าควบคุมซึ่งโดยปกติคือสินค้าที่จำเป็นต่อการของชีพของประชาชนเท่านั้น โดยที่สุราและบุหรีนับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจึงมิได้ถูกประกาศเป็นสินค้าควบคุม จึงไม่สามารถดำเนินการเรื่องการกักตุนตามกฎหมายในความดูแลของกรมได้ อย่างไรก็ตาม กรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ก็ไม่พบการ

กักตุนสินค้าแต่อย่างใด ซึ่งตามหลักการแล้วก็น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อประกาศใช้ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่แล้ว ผู้ประกอบการก็ต้องยิ่งระบายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกออกมา ส่งผลให้สินค้ามีการจำหน่ายตามปกติ ไม่ขาดแคลน จึงไม่เข้าข่ายการกักตุน” นายสุชาติกล่าว

### เอเยนต์โคราชลูกค้าวบ 50%

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจำหน่ายสุราและบุหรีตามร้านค้าเอเยนต์ต่างๆ ในพื้นที่จ.นครราชสีมา เป็นไปด้วยความเงียบเหงา โดยนางธราพร ศิริอำพันธ์กุล เจ้าของร้านเสรีวัฒน์การสุรา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมสรรพสามิตได้ประกาศปรับอัตราภาษีสุราและบุหรีขึ้น โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนเป็นต้นมา ทำให้วันนี้ลูกค้าลดลงจากปกติประมาณ 50% โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่หายไปทั้งหมด มีเพียงลูกค้ารายย่อยเท่านั้นที่เข้ามาซื้อ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงที่มีการปรับขึ้นราคา ลูกค้ารายใหญ่จะมีการซื้อของไปเก็บไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มทราบข่าวแล้ว ดังนั้นทำให้ช่วงนี้อยู่ระหว่างขายของให้หมดสต็อกเดิมก่อน อย่างไรก็ตามขณะนี้ร้านของตนยังขายในราคาเดิมอยู่ มีเพียงสินค้าบางยี่ห้อเท่านั้นที่ปรับราคาขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังขายในราคาเดิมอยู่ เพราะต้องรอบริษัทส่วนกลางแจ้งราคาใหม่อย่างเป็นทางการมาให้ก่อน ดังนั้นยี่ห้อหลักๆ เช่น เบียร์ช้าง เบียร์ลิโอ บุหรีแอลแอลเอ็ม และมาร์ลโบโร จะยังเป็นราคาเดิม ส่วนสุราต่างประเทศยังไม่มีการปรับราคา

### ซีพ่อค้าทุนหนาได้ประโยชน์

“สำหรับการปรับขึ้นราคาสินค้าสุราและบุหรีนั้น คาดว่าจะเริ่มปรับขึ้นได้ทั้งหมดทุกสินค้าภายในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะบุหรี ซึ่งวันนี้ (18 ก.ย.) เป็นวันที่ทางโรงงานยาสูบได้เริ่มให้มีการส่งสินค้าล็อตใหม่วันแรก ก็คงจะมีการแจ้งราคาใหม่ให้ทราบที่ชัดเจน ส่วนสุรายี่ห้อต่างๆ ทางบริษัทส่วนกลางก็คงจะเริ่มทยอยแจ้งราคาใหม่ให้ทราบภายใน 2-3 วันนี้ ขณะเดียวกันยืนยันว่าทางร้านไม่เคยมีการกักตุนสินค้าไว้เก็งกำไรแน่นอน และสามารถเปิดให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบได้เสมอ” นางธราพรกล่าว

ด้านนายสมจิต ฌ สูงเนิน ข้าราชการครูบำนาญ เจ้าของร้านขายของชำ “ครูหยอยการค้า” ในเขต ต.ห้วยทะเล อ.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถหาซื้อเหล้าเบียร์ได้ตามที่ต้องการ ทั้งที่เป็นลูกค้าขาประจำ แต่ร้านค้าส่งอ้างโรงงานยังไม่แจ้งปรับ

ราคาใหม่ จึงไม่สามารถส่งสินค้ามาให้ได้ จึงส่งผลกระทบต่อทางร้าน ซึ่งเป็นเพียงร้านค้าเล็กๆ ในท้องถิ่น ไม่มีทุนมาพอที่จะซื้อจำนวนมากๆ ได้ การปรับราคาขึ้นครั้งนี้พ่อค้าคนกลางจะได้ประโยชน์เต็มที่ เนื่องจากมีทุน และสามารถส่งซื้อสินค้าจำนวนมากได้

### ด้าน'โก-ลก'คุมเข้มลักลอบ

ที่ จ.นราธิวาส ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสุโข-ลกเริ่มคุมเข้มการลักลอบนำสินค้าปลอดภาษี ทั้งที่ด่านพรหมแดนสุโข-ลกและตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก ขณะที่นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุโข-ลก จ.นราธิวาส กล่าวว่า ได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษออกตรวจสอบราคาสินค้าในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะสินค้าประเภทสุราและบุหรี พบว่ายังมีการจำหน่ายสินค้ากันตามปกติ ไม่ได้มีการกักตุนหรือปรับขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่เมืองชายแดนประชาชนในพื้นที่ อ.สุโข-ลก-ลกส่วนใหญ่จะเดินทางเข้าไปซื้อสินค้าประเภทดังกล่าวในร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งตั้งอยู่ที่รันดุนยังรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยพบว่ามีคนไทยเข้าไปจับจ่ายซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก

### โซห่วยเล็กโปรฯรอราคาใหม่

นายสมชาย พรรัตน์เจริญ นายกสมคามการค้าส่ง-ปลีกไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าบุหรีและสุราหลังประกาศใช้ภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบใหม่ว่า ช่วงบ่ายของวันที่ 18 กันยายน ตัวแทนขายรายใหญ่ (เอเยนต์) หรือตัวแทนสัมปทานเขตได้จัดส่งตารางราคาจำหน่ายขายปลีกบุหรีให้กับร้านค้าส่งและค้าปลีกรายย่อยแล้ว ซึ่งก็มีราคาที่แตกต่างกันไป แต่ในส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสุรา เบียร์ ยังไม่มีการแจ้งจากผู้ผลิตหรือเอเยนต์ คาดว่า จะทยอยจัดส่งราคาใหม่ภายในสัปดาห์นี้

“ตอนนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ค้าใช้วิธีการยกเลิกโปรโมชัน และขายราคาเท่าราคาขายปลีกกำหนดไปก่อน จนกว่าจะได้รับโครงสร้างราคาใหม่จากผู้ผลิต แต่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้ร้านค้าทั่วไปยอดขายจะยังทรงตัว เพราะก่อนหน้านี้ผู้ซื้อมีการซื้อปริมาณสูงกว่าปกติเล็กน้อย คงต้องระยะหนึ่งถึงจะค้าขายได้เท่าปกติ” นายสมชายกล่าว

### ภาษีใหม่ไม่กระทบเบียร์

นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด (ทีเอพี) ผู้ผลิตและท่าตลาดเบียร์ไฮเนเก้น เบียร์ และโทเกอร์ กล่าวว่า การปรับภาษีใหม่ของรัฐบาล ในหลักการโดยรวมไม่อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายแต่อย่างใด เพราะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ทำให้ราคาขายปลีกใหม่ใกล้เคียงกับราคาเดิม แต่ผลที่ได้มากกว่านั้น คือ ความโปร่งใส การจัดเก็บภาษีมียากขึ้น จากเดิมที่ไม่มีใครรู้ว่าผู้ประกอบการรายได้หรือเสียภาษีเท่าใด เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐคิดภาษีจากราคาขายส่งครั้งสุดท้าย หรือราคาขายส่งนำเข้า ซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วราคานำเข้าที่แท้จริงเสียไปเท่าใด จนทำให้เกิดช่องโหว่ แต่พอเปลี่ยนเป็นคิดจากราคาขายปลีกบวกกับแอลกอฮอล์ แม้จะยังไม่ดีเท่าระดับสากล ที่ใช้ปริมาณแอลกอฮอล์เป็นหลัก แต่ก็ถือว่าช่วยฐานขายปลีกโปร่งใสมากขึ้น

“ที่จริงราคาแอลกอฮอล์ที่ปรับขึ้นมาใหม่ ทั้งสุราและเบียร์ไม่ได้ทำให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นมากเท่าใด โดยเบียร์เฉลี่ยไม่น่าเกินขวดละ 1-2 บาท ซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่เจ้าของผู้ประกอบการแต่ละรายว่าจะปรับขึ้นราคา โดยผลกระทกส่วนนี้ให้ผู้บริโภค หรือบริหารจัดการอื่น ไม่ปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด แต่ในส่วนของบริษัท คิดว่าไม่น่าจะกระทบต่อยอดขาย” นายปริญกล่าว

### ก.อุตสาหกรรมเปิดตลาดนัดเอสเอ็มอี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในโอกาสลงพื้นที่ดูสถานประกอบการและหรือแนวทางพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า จากการหารือกับภาคเอกชน กระทรวงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมตลาดนัดผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทั่วประเทศ บริเวณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายภาค คาดว่าจะเริ่มอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายในปีนี้ โดยจะดูข้อมูลและเลือกสถานที่อีกครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ใกล้เคียงมีโอกาสพบปะ เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน มีผู้ประกอบการขนาดใหญ่เข้าร่วมด้วย เพื่อแนะนำเทคโนโลยีให้กับเอสเอ็มอี และจะเกิดการค้าการลงทุนคล้ายจับคู่ธุรกิจ

นายอุตตมกล่าวว่า ขณะเดียวกันจะยกระดับฐานข้อมูลเอสเอ็มอี ทั้งระดับบึกดาต้าเอสเอ็มอี ที่จะต้องหารือกับหน่วยงานด้านเอสเอ็มอี และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อบูรณาการข้อมูลทั้งประเทศ และจะนำข้อมูลเอสเอ็มอี และรูปแบบฐานข้อมูลลักษณะแพลตฟอร์ม

บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระหว่างเอสเอ็มอีคล้ายแพลตฟอร์มออนไลน์ของญี่ปุ่น (เจทูเอท) โดยจะดึงข้อมูลบริษัทที่มีความพร้อมเข้ามาพร้อมกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงข้อมูลของกลายเป็นคู่ค้าได้ในอนาคต

### สั่งกสอ.ปรับซีโอวีหนุน

“การจัดตลาดนัดเอสเอ็มอีและการทำแพลตฟอร์มเป็นกิจกรรมควบคู่กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาเกิดผลสำเร็จได้จริง และรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้นายพลุ โสหารขุนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ปรับการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ซีโอวี) ไปสู่การสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อาทิ การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ยังกระจัดกระจาย โดยแต่ละพื้นที่จะต้องมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายชัดเจน ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ รวมทั้งยกระดับไปสู่หมู่บ้านเกษตรกรรมบวรจรรยา” นายอุตตมกล่าว

### จับมือศร.ปั้นบุคลากรป้อน10อุตสาหกรรม

นายอุตตมกล่าวว่า กระทรวงมีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศยังขาดรวมทั้ง 2 บริษัทที่ได้เยี่ยมชมด้วย คือ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน หรือที่ซีเอฟเอฟ กิจการร่วมค้าระหว่างไทยและจีน ในการผลิตน้ำหอมสารแต่งกลิ่นสำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค และบริษัท เม็กเท็ค แมงูแป็คเจอร์ริง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) หรือเมคเทค บริษัทรวมทุนญี่ปุ่นและฮ่องกง เป็นผู้จำหน่ายใหญ่ที่สุดของโลกในการออกแบบ ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งเล็กทรอนิกส์ชนิดยืดหยุ่นได้ที่ใช้ในสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ โดยปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่อีกหลายรายและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้น กระทรวงจะหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง รวมทั้งหารือกับภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติให้ได้ 1,200 คนภายใน 5 ปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 200 คน รวมถึงอุตสาหกรรมไบโอไอโคโนมี และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า

“หากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด

ย่อม (เอสเอ็มอี) ที่มีศักยภาพสามารถผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางป้อนอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ ก็จะช่วยลดการนำเข้าบุคลากรจากต่างประเทศไทย" นายอุตตมกล่าว

### ตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

นายอุตตมกล่าวว่า นอกจากนี้ ได้มอบนโยบาย กสอ.จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (อินดัสทรี ทรานส์ฟอร์มเมชัน เซ็นเตอร์ หรือไอทีซี) เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเอสเอ็มอีไปต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่อนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ต้องการยกระดับผลิตภัณ์แต่มีปัญหาเรื่องเงินทุนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผลิตภัณ์

นายอุตตมกล่าวว่า กระทรวงยังเร่งดำเนินนโยบายผลักดันการต่อยอดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในแง่มูลค่าสินค้าให้มากขึ้น โดยใช้จุดแข็งที่ไทยมีสมุนไพรกว่า 5,000 ชนิดแปรรูปเป็นอาหาร และสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งกระทรวงมีโครงการสินเชื่อพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมการค้า การลงทุน สู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต ตั้งเป้าหมายส่งเสริมผู้ประกอบการพื้นที่ภาคกลางไม่น้อยกว่า 30 รายในปี 2561

### ชงยุทธศาสตร์เกษตรเข้ากรม.

นายอุตตมกล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงอยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณา เบื้องต้นอาจแยกยุทธศาสตร์อาหารออกจากเกษตรแปรรูป ควบคู่กับการพิจารณาแนวทางตั้งเขตส่งเสริมพิเศษ หรืออาจเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสาน 1 แห่ง และภาค

เหนือ 1 แห่ง ให้แต่ละภาคมีศูนย์ย่อยกระจายไปในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมในพื้นที่นั้นๆ

### คลังนำร่องแก้หนี้นอกระบบ

นายพรชัย สุระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงได้ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยใน จ.สุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่สองต่อเนื่องจาก จ.นครราชสีมา ที่เป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อขยายผลไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศต่อไป ซึ่งจากรายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบใน จ.สุพรรณบุรี จากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 17,258 คน และมีมูลหนี้นอกระบบรวมเป็นเงิน 930.27 ล้านบาท หรือมีมูลหนี้เฉลี่ย 53,904 บาท/คน ส่งให้กับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ติดต่อนำลูกหนี้นอกระบบแต่ละรายมาเข้าสู่กลไกการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมาได้จัดการอบรมและกิจกรรมสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ให้ได้รับการต่อยอดการช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างครบวงจร

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.การคลังกล่าวว่า ได้มอบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อไฟโพนานซ์ให้แก่ผู้ประกอบการใน จ.สุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 8 ราย และมอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยใน จ.สุพรรณบุรี จำนวน 677 ราย เป็นวงเงิน 30.03 ล้านบาท